

ITANGAZO RYIJYANYE NO KURWANYA UBURIGANYA NA RUSWA:

Banki ya BPR Rwanda Plc yiyemeje kugendera ku ihame ryo kutihanganira na busa uburiganya na ruswa mu buryo ubwo aribwo bwose. Mu biranga Banki ya BPR Rwanda Plc harimo indangagaciro zikubiyemo kurangwa n'ukuri, ubunyangamugayo, n'imyitwarire myiza, akaba muri urwo rwego igendera ku ihame ryo kutihanganira na busa uburiganya na ruswa.

BPR Bank Rwanda Plc yihaye gahunda yo gushyiraho imikorere itarangwa n'uburiganya, ndetse iki kigo kirangwa n'amahame mbwirizamuco. Abakozi bose bafite inshingano zo kurwanya uburiganya n'ibindi bikorwa bitemewe.

Ni inshingano za buri wese gukumira no kugaragaza uburiganya, kunyereza umutungo, n'indi myitwarire idakwiye mu bumenyi no mu bubushobozi bwabo. Abakozi bazafatirwa muri ibi byaha bazafatirwa ibihano birimo no kujyanwa mu nkiko aho bizaba ngombwa. Abakozi bazagaragarwaho no kutarangwa n'ubunyangamugayo binyuze mu rwego rwo gukurikirana amakosa rwa banki ya BPR Rwanda Plc bazashyirwa ku rutonde rw'abirukanwe. Abakozi bagomba kumenyekanisha uburiganya ubwo aribwo bwose mu nzego zibakuriye mu gihe babumenye.

Uburiganya bukomeye bugomba kumenyeshwa Umuyobozi mukuru ako kanya.

POLICY STATEMENT ON FRAUD & CORRUPTION:

BPR Bank Rwanda Plc has a zero tolerance to any form of fraud. BPR Bank Rwanda Plc has a set of values that embraces honesty, integrity, and ethics and in this regard has a "Zero Tolerance" approach to fraud and corruption. BPR Bank Rwanda Plc is committed to ensuring that a fraud free environment exists, and high ethical standards are upheld in the organization.

All staff have a responsibility in respect to the fight against fraud and other illegal acts. It is everybody's responsibility to prevent and report fraud, misappropriations, and other inappropriate conduct within their knowledge and ability.

Disciplinary, civil, and criminal action will be taken against staff where necessary. Staff found guilty of dishonesty through the BPR Bank Rwanda Plc's disciplinary processes shall be listed on appropriate internal and industry databases of dismissed staff. Staff must report all frauds to their line managers and to Risk function as soon as they detect the same.

A significant fraud must be reported immediately to the Managing Director.

DÉCLARATION DE POLITIQUE SUR LA FRAUDE ET LA CORRUPTION :

BPR Bank Rwanda Plc a une tolérance zéro envers toute forme de fraude. BPR Bank Rwanda Plc a un ensemble de valeurs qui englobent l'honnêteté, l'intégrité et l'éthique et, à cet égard, a une approche de « tolérance zéro » à l'égard de la fraude et de la corruption. BPR Bank Rwanda Plc s'engage à garantir l'existence d'un environnement sans fraude et le respect de normes éthiques élevées au sein de l'organisation. Tout le personnel a une responsabilité dans la lutte contre la fraude et autres actes illégaux.

Il est de la responsabilité de chacun de prévenir et de signaler les fraudes, les détournements et autres comportements inappropriés, dans la mesure de ses connaissances et de ses capacités. Des mesures disciplinaires, civiles et pénales seront prises contre le personnel si nécessaire.

Le personnel reconnu coupable de malhonnêteté dans le cadre des processus disciplinaires de BPR Bank Rwanda Plc doit être répertorié dans les bases de données internes et industrielles appropriées du personnel licencié. Le personnel doit signaler toute fraude à ses supérieurs hiérarchiques et à la fonction Risque dès qu'il la détecte.

Une fraude importante doit être signalée immédiatement au Directeur Général.

CONTACT US TODAY

+250 788 187 200 | +250 788 140 000

contactus@bpr.rw | info@bpr.rw

P.O Box 1348 Kigali, Rwanda

For People. For Better.